



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๕๗๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ/ผู้อำนวยการกองคลัง (ทราบ)/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน (ทราบ)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาข้อสังเกตของสำนักงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการทบทวนการออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าตอบแทนการใช้นานพาหนะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชะลอการบังคับใช้ประกาศฯ ดังกล่าว และให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ นัดหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง คณะ สำนัก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้สรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

กองสวัสดิการได้นัดหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ดังนี้

๑. วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของประกาศฯ และหาแนวทางการบริหารจัดการใหม่
๒. จากกรณีการออกไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยนอกที่ตั้งสำนักงาน เห็นควรให้มีการกำหนดแนวทางเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการออกไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
๓. พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้นานพาหนะส่วนบุคคลากรปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น


คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากเป็นการเดินทางในระยะใกล้ภายในจังหวัด และมีจำนวนการเดินทางค่อนข้างบ่อย ดังนั้น กองสวัสดิการควรจัดระบบเกี่ยวกับการจัดรถยนต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ ซึ่งต้องกำหนดช่วงเวลาในการเดินทางและเส้นทางการเดินทางให้เหมาะสม โดยจะต้องรวบรวมฐานข้อมูลย้อนหลังว่ามีหน่วยงานใดบ้าง และเส้นทางการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าตอบแทนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยให้กองสวัสดิการดำเนินการขอยกเลิกประกาศฯ ตามขั้นตอนต่อไป

๒. ให้กองสวัสดิการศึกษาแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการของกระทรวงการคลัง และกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการเงินรายได้ และคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ